

ความเป็นมา



ปัจจุบัน การแข่งขันทางเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นไปอย่างดุเดือด เศรษฐกิจของอาเซียนจะมีการเติบโตมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ด้านสุขภาพและความงามของภูมิภาคและโลกได้ ในปัจจุบัน ธุรกิจไม่ใช่เพียงเรื่องการค้าขาย ต้องอาศัยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้สูงขึ้น

ศ. ดร. ภก. จีระเดช และ ศ. ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย เคยรับราชการเป็นอาจารย์ในตำแหน่งศาสตราจารย์ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

✳️ ได้ทำวิจัยและสอนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีโท และเอก โดยมีนักศึกษาที่สำเร็จปริญญาเอกแล้วมากกว่า 25 คน

✳️ มีประสบการณ์การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเภสัชกรรมเกี่ยวกับสุขภาพและความงามทางด้านยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอางอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 37 ปี

✳️ มีผลงานที่จดสิทธิบัตรในระดับนานาชาติและสิทธิบัตรไทยรวมมากกว่า 25 เรื่อง และผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และนำเสนอเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติรวมกันมากกว่า 400 เรื่อง

✳️ สามารถแยกสารเดี่ยวจากสมุนไพรได้มากกว่า 30 ชนิด ค้นพบสารใหม่ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพมากกว่า 5 ชนิด และพัฒนาวิธีการตรวจสอบวิเคราะห์สารต่างๆ

✳️ มีผลงานวิจัยได้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและนานาชาติจำนวนมาก ตลอดจนได้พัฒนาฐาน



ข้อมูลตำรับยาสมุนไพร “มโนสร้อย” เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา

แนวโน้มการดูแลสุขภาพและความงามของประชาชนในปัจจุบันได้เริ่มหันมานิยมใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกันมากขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะสมุนไพร มีสมุนไพรของไทยเพียงบางส่วนที่มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงามที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมทั้งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้ หนึ่งในหลายสาเหตุสำคัญคือการขาดหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ได้มาตรฐานที่สามารถให้บริการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม

ศ. ดร. ภก. จีระเดช และ ศ. ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ได้ร่วมมือกับ ภก. ศุภชัย ศุภคตีสันต์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ควอลิเมด จำกัด จัดตั้งศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม มาโนเซ่ โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ร่วมงาน และถือเป็นผู้บริหารคนแรกในประเทศไทยที่บริหารโดยคนไทยในการเป็นผู้นำระดับนานาชาติในการบริการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติด้านสุขภาพและความงาม ทั้งนี้จะเป็นการตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวของทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติได้

พันธกิจ

- วิจัยและพัฒนาสมุนไพร สกัดแยกสารสำคัญ ตรวจสอบวิเคราะห์ทางชีวภาพและเคมี ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ เพื่อพัฒนาเป็นวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
- ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง และเคมีภัณฑ์
- บริการวิจัยและตรวจสอบวิเคราะห์ต่างๆ ตามต้องการ
- ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ /สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม

